

Số: 351/PGD&ĐT-CTTT  
V/v hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng  
do dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo  
điều kiện, hiệu quả học tập.

Văn Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Các trường Tiểu học, THCS trong huyện;
- Trường Tiểu học và THCS Phụng Công.

Căn cứ tình hình thực tế công tác tổ chức dạy học trực tuyến trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua; nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1646/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 09/9/2021 của Sở GDĐT về việc hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo điều kiện, hiệu quả học tập. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị cập nhật thường xuyên tình hình tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 và dạy học trực tuyến tại các lớp trong trường. Trên cơ sở đánh giá khó khăn, thuận lợi trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến có các giải pháp linh hoạt đảm bảo hiệu quả công tác dạy học và an toàn phòng chống dịch trong quá trình tổ chức dạy học, coi trọng lợi ích, sự thuận lợi của học sinh, phụ huynh học sinh nhằm đảm bảo hiệu quả học tập và sức khỏe của học sinh, hiệu quả của sự hỗ trợ, phối hợp, đồng hành của phụ huynh học sinh. Không cứng nhắc trong việc lựa chọn phần mềm tổ chức dạy học, xây dựng thời khóa biểu, sắp xếp khung giờ học để đảm bảo cho học sinh được tham gia đầy đủ các hình thức học tập, không gián đoạn hoạt động học tập.

2. Tích cực tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, các hội, các cá nhân, tổ chức xã hội ở địa phương rà soát, thống kê học sinh đối tượng học sinh thuộc diện khó khăn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các em có phương tiện tối thiểu đáp ứng việc học tập trực tuyến trong thời gian chưa thể tới trường vì dịch bệnh, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT, của Sở về việc tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua internet và đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy học trực tuyến (Công văn số 613/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 16/4/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh trong quá trình học tập qua Internet). Hướng dẫn học sinh và kết nối, phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc sử dụng, khai thác kho dữ

liệu, học liệu số, nền tảng số của Bộ GDĐT và các đơn vị cung cấp nhằm phục vụ cho quá trình học tập của học sinh (Hệ thống Tri thức Việt số hóa (<https://itrithuc.vn/>), (<https://itrithuc.vn/Igiaoduc>) và của Bộ GDĐT).

4. Tăng cường kết nối, trao đổi giữa các giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các môn học, cán bộ Đoàn, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội trong quá trình học sinh học trực tuyến để chia sẻ, hỗ trợ liên thông giữa nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh. Phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý, tổ công tác xã hội trong nhà trường để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn, có các vấn đề về tâm lý do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch, phương án tư vấn trực tuyến, tư vấn cá nhân khi học sinh cần hỗ trợ, giúp đỡ. Khuyến khích giáo viên, học sinh ghi các video clip chia sẻ kinh nghiệm hay trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong việc dạy và học ở điều kiện phòng chống dịch; các kỹ năng phòng chống xâm hại, bắt nạt qua mạng. Lựa chọn và đăng tải nội dung phù hợp với bậc học, đảm bảo chất lượng lên các website, các fanpage, các ứng dụng trực tuyến, hệ thống tin nhắn của nhà trường để tuyên truyền và lan tỏa.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan y tế và ngành Giáo dục; chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với thực tế của địa phương, cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng GD&ĐT để được hỗ trợ, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo PGD;
- Lưu: VP, CTTT.



**Lê Thị Tĩnh**